
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันจันทร์ที่ 20  กรกฎาคม  2563 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องราชาวดี (ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง                         

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล โสภณ โมรา  

2 นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล นิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ  

3 นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

4 นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

5 นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

6 นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย   

7 ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

8 นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

9 นายโสภณ เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ เมืองทรัพย์  

10 นายอ านวย เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย เพ็งจันทร์  

11 นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย พลายด้วง  

12 นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล   ลา 

2 นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

3 นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

4 นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

5 นายปัญญา จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 

1 นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  

2 นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  

3 นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ธนคม เจริญฤทธิ์  

4 นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

5 นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล                
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล 

เตือนจิต จงคง  

6 นางขนิษฐา รังสิมันตุชาติ หัวหน้าส านักปลัด ขนิษฐา รังสิมันตุชาติ  

7 นางจตุพร แก้วเนิน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จตุพร แก้วเนิน  

8 นางปรีดา หอมนุ่น ผู้อ านวยการกองสวสัดิการและสังคม ปรีดา หอมนุ่น  

9 นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

10 นายศุภศักดิ์ รักเล่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศุภศักดิ์ รักเล่ง  

11 นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

12 นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก. ผอ.กองช่างสุขาภิบาลฯ กษิดิศ แสงจันทร์  

13 นางสาววิษดา สารโคกสูง นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิษดา สารโคกสูง  

14 นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

15 นายสืบพงค์  ธรรมภิบาลอุดม สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุง่สง 1  สืบพงค์  ธรรมภิบาลอุดม  

16 นายเจริญพร วงศ์อักษร ประธานชุมชนยุทธศาสตร์ เจริญพร วงศ์อักษร  

17 นายการุญ ปัจจะสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล 

การุญ ปัจจะสุวรรณ์  

18 นายยศฐา ค างาม ประธานชุมชนโดมทองธานี ยศฐา ค างาม  

19 นางศิริวรรณ ขวัญใจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ศิริวรรณ ขวัญใจ  

20 นายสยุมพร หอมสีฟ้า ประธานชุมชนตลาดใน สยุมพร หอมสีฟ้า  

21 นายสุจินต์ สมทรง ประธานชุมชนบ้านในหวัง สุจินต์ สมทรง  
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เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป     
เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป กราบเรียนเชิญครับ 

 
นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2563 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี (ห้องประชุมเล็ก) 
สวนพฤกษาสิรินธรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                         - เรื่องการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
                         ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงายการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.         
                        2563 ประชุมเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน  2563   

ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองทุ่งสง          
                        โดยให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง 
                        ปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 – 2565) (กองช่าง) 

ระเบียบวาระที่ 5   ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMTP) ในปีการศึกษา 2564 (โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล) 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ  

 
นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
         1.1 วันนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 5  ท่าน  คือ  

๑) นายประจิน  เนื้อเขียว 
๒) นายศุภชัย  ฤกษ์มงคล 
๓) นายจิตติ  พรหมเพศ 
๔) นายโชคดี  หนูคีรี 
๕) นายปัญญา  จินาวงศ์ 

         1.2 เรื่องการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
               ตามที่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง กองการศึกษา ขอรายงานการขอขยายชั้นเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ทราบ
เรื่องรายงานการขอขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
               ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เรื่อง การขยายชั้นเรียน
ในสถานศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  ลงวั นที่  25  ธั น วาคม  2562 อาศั ยอ านาจตามระ เบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2563 ประกอบกับมติท่ี 
 

/ประชุม... 
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ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราว 
ประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2563 ให้ขยายชั้นเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี
การศึกษา 2563 นั้น  
               ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียนตามที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบนะครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4      
ประจ าปี พ.ศ.2563  ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2563 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 ประชุมเมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน  2563 มีทั้งหมด 10 วาระ 16 หน้า 
ระเบียบวาระท่ี 1 อยู่ในหน้าที่  4 
ระเบียบวาระท่ี 2 อยู่ในหน้าที่  4 - 4 
ระเบียบวาระท่ี 3 อยู่ในหน้าที่ 4 - 5 
ระเบียบวาระท่ี 4 อยู่ในหน้าที่ 5 - 7 
 ระเบียบวาระท่ี 5 อยู่ในหน้าที่ 7 - 9 
ระเบียบวาระท่ี 6 อยู่ในหน้าที่ 9 - 10 
ระเบียบวาระท่ี 7 อยู่ในหน้าที่ 10 - 12 
ระเบียบวาระท่ี 8 อยู่ในหน้าที่ 12 - 14 
ระเบียบวาระท่ี 9 อยู่ในหน้าที่ 14 - 16 
ระเบียบวาระท่ี 10 อยู่ในหน้าที่ 16 
 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้างครับ 
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ.2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2563  

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้างครับ 
-ไม่มี- 
ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ.2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2563 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 ประชุมเมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน  2563  

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเรื่อง เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมเทศบาล                       
เมืองทุ่งสงโดยให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ 
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นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม  เจริญฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี 
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ไตเทียม
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 
 

หลักการ 
  เนื่องจากปัจจุบันอุบัติการณ์โรคไตและภาวะไตระยะสุดท้ายมีแนวโน้มสูงขึ้ น       
โดยเฉลี่ยผู้ป่วยควรได้รับการฟอกเลือดอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,500           
– 2,000 บาทต่อครั้ง ตามสิทธิการรักษา ผู้ป่วยบางรายมีความจ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนเช่น     
การเดินทาง หรือยาฉีดเพ่ือกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงหลังการฟอกเลือด เป็นต้น ผู้รับบริการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมีจ านวน 15 คน ปัจจุบันได้ใช้บริการศูนย์ไตเทียม 
ณ โรงพยาบาลทุ่งสง และโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งแต่ละคนจะต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียมไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้มีแนวคิดริเริ่มที่จะจัดตั้งศูนย์ไตเทียม 
ฟอกเลือดโดยใช้ไตเทียม (Hemodialysis) เพ่ือให้บริการฟอกเลือดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสงและบริเวณใกล้เคียงเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
อีกทั้งการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของเทศบาลเมืองทุ่งสง ในด้านการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงและพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่12) พ.ศ.2549 มาตรา 
53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (4) ให้มีและ
บ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ และมาตรา 54  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย      
เทศบาลเมือง อาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (7) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพ่ือ      
การสาธารณสุข  

เหตุผล 
       ต้นปีงบประมาณ 2563 มีข้อร้องเรียนจากการย้ายสถานที่ให้บริการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม จากโรงพยาบาลทุ่งสง(ชัยชุมพล) ไปยังโรงพยาบาลทุ่งสง(ควนไม้แดง) ท าให้ผู้รับบริการ
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่าย และระยะทางในการเดินทาง ไปยัง
สถานบริการดังกล่าว  นอกจากนี้ การด าเนินงานศูนย์ไตเทียม ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง แต่เทศบาลเมืองทุ่งสงยังขาดบุคลากรดังกล่าว และประกอบกับการฟอกเลือดต้องใช้เครื่อง
ไตเทียมพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมอืที่มีราคาแพง ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้อง
ให้เอกชนเข้ามาด าเนินการโดยใช้สถานที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงจัดตั้งเป็นศูนย์ไต เทียมเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ซ่ึงเทศบาลเมืองทุ่งสงจะได้รับเป็นประโยชน์ตอบแทนจาก 

ด าเนินการ 
              ในการนี้เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความประสงค์จะด าเนินการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมดังกล่าวโดย
ให้ทางเอกชนเข้ามาด าเนินการโดยท าสัญญาการให้บริการทางการแพทย์ โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับ
ประโยชน์ค่าตอบแทนเป็นเงินจากการใช้พ้ืนที่ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ไตเทียม การขอ
ขึ้นทะเบียน หน่วยไตเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตลอดระยะเวลาของการด าเนินการจะให้เอกชน
ด าเนินการทั้งสิ้น โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงจะใช้สถานที่บริเวณชั้น 2 อาคาร 2 อาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นสถานที่จัดตั้งของศูนย์ไตเทียม แต่การด าเนินการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมดังกล่าว 
เอกชนที่เข้ามาด าเนินการมีความจ าเป็นต้องมีการดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมและ
สะดวกในการให้บริการและการขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากกองช่าง เทศบาลเมืองทุ่งสงก่อน 
 

/ดังนั้น… 
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               ดังนั้นเพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 หมวด 1 ข้อความทั่วไป ข้อ 5  
ในระเบียบนี้  
             “ประโยชน์ตอบแทน” หมายความว่า ค่าเช่า เงิน สิ่งของ หรือสิทธิอย่างอ่ืนที่ท าให้เป็นการ
ตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ 
บริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จัดขึ้นตามกฎหมาย 
           “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายก าหนด 
  “พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายก าหนด 
             หมวด 2 การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน 
    ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการโดยวิธี
ประมูล 
             (1) มีก าหนดไม่เกิน 3 ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
             (2) มีก าหนดเกิน 3 ปีให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
      การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้องด าเนินการประมูลก็ได้ 
ทั้งนี้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
      ทั้งนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงขอความรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเพ่ือขอจัดตั้งศูนย์ไต
เทียมเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอแสดงความนับถือ
นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 
นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ คุณวิชัย  พลายด้วง 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง จาก
ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยให้เอกชนเข้ามา
ด าเนินการ จากหลักการและเหตุผลที่ได้ศึกษา ณ วันนี้ ถ้าศูนย์ไตเทียมเกิดท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสง เราใช้
ศูนย์บริการที่อาคาร 2 ชั้น 2 อาคารส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ผมอยากทราบว่าเอกชนมา
ด าเนินการต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ปีละเท่าไหร่ คือผมกลัวว่าชาวบ้านจะดูว่าเรามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
เอกชน ผมกลัวอย่างเดียว และเมื่อหมดสัญญาการเช่าที่ เช่าทรัพย์สินของเทศบาล สมบัติเหล่านั้นจะ
เป็นของเทศบาลหรือไม่ สมมุติว่าให้เช่า 3 ปี วงเงินปกติวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ไตเทียม มาด าเนินการทาง
เทศบาลจะต้องตั้งงบประมาณเพ่ือจัดการดูแลหรือไม่  การดูแลสถานที่ให้ศูนย์ไตเทียมด าเนินการทาง
เทศบาลจะต้องตั้งงบประมาณเพ่ือจัดการดูแลหรือไม่ หรือซ่อมแซมต่างๆ ของศูนย์ไตเทียม ผมมีข้อ
สงสัยเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับท่านนายกฯ 
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นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ศูนย์ไตเทียมเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนที่ได้รับบริการในพ้ืนที่เดิม แล้วมีการย้ายไปอยู่โรงพยาบาลทุ่งสง (ใหม่) ดังนั้นผู้ป่วยและ
ญาติทั้งหมดล่ารายชื่อและแจ้งความประสงค์มาเพ่ือที่จะให้ทางเทศบาล จัดตั้งศูนย์บริการแห่งนี้ 
ดังนั้นความรู้ที่ เราได้รับในการด าเนินการการจัดตั้งมันจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเบื้องต้น 
เปรียบเทียบว่ามีเทศบาลใดบ้างที่ตั้งศูนย์ไตเทียมครับ จึงได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปศึกษาดูงาน และระเบียบ
จากเทศบาลเช่น 1.จากเทศบาลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ก็ได้รวบรวมเอกสารดูข้อดี ข้อเสียทั้งหมด และ
เทศบาลเมืองชุมพร ในที่ประชุมก็สรุปว่าเมืองชุมพรเป็นส่วนที่ดีที่สุด และเทศบาลจะได้ประโยชน์มาก
ที่สุดนะครับ จึงเอาหลักการของเทศบาลเมืองชุมพรมาเป็นต้นแบบในการด าเนินการจัดตั้งสถานที่แห่ง
นี้ ดังนั้นวาระที่เข้าในวันนี้เพ่ือขอความเห็นชอบให้เป็นไปตามความเห็นชอบให้เป็นไปตามความ
ต้องการของพ่ีน้องที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนรายละเอียด TOR หลังจากได้รับความเห็นชอบแล้วก็
จะด าเนินการเพื่อที่จะให้เป็นข้อระเบียบที่ถูกต้อง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามที่ท่านสมาชิกว่าต้องมี 
ผมคิดว่าในส่วนนี้ การตรวจสอบระบบต่างๆ โดยเฉพาะสมาชิกไม่ใช่สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้พูดถึง ผม
คิดว่าสมาชิกทุกคน 18 คน ถึงแม้ว่าอยู่ในทีมผมก็ตรวจสอบเหมือนกัน ถือว่านั้นเป็นผลประโยชน์ของ
พ่ีน้องประชาชนที่จะต้องได้รับอย่างเต็มที่ ไม่ได้มีส่วนแบ่งใต้โต๊ะให้กับผู้หนึ่งผู้ใด ในสังกัดเทศบาลที่
จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ 
                 ดังนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับ ว่าในเรื่องผลประโยชน์นี้ทับซ้อนอะไรต่างๆ มันจะต้อง
เป็นไปตามระเบียบในการตรวจสอบ ขณะนี้ท่านก็เห็นแล้วว่ามีความเข้มข้นมากนะครับ ดังนั้นสิ่งที่
ด าเนินการทั้งหมด วันนี้ขอความเห็นชอบที่จะให้เป็นไปตามความต้องการ ความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนที่ได้รับศูนย์ไตเทียม นี้คือประเด็นที่ 1  
                 2. TOR ที่ก าหนดทั้งหมดจะก าหนดหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ ผมก็ตอบไม่ได้ว่า
ข้อก าหนดทั้งหมดจะเป็นเหมือนกับที่เราไปศึกษาดูงานหรือมีอะไรเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นประโยชน์สูงสุด
กับเทศบาลเมืองทุ่งสง  
                 ขอบคุณครับ 
 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ 
- ไม่มี- 
ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใด เห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองทุ่งสง  
โดยให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ กรุณายกมือครับ 
 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

อนุมัต ิ 9  เสียง 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมเทศบาล โดยให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ 
กรุณายกมือครับ 
 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติขอความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ 
 



8 
 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4  ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกิน
กว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 – 2565) ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ 

 
นายสมใจ  จิตวิรัตนนุกูล 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ  จิตวิรัตนนุกูล รองนายกเทศมนตรี 
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 – 2565) ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้.- 

หลักการ 
ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ             

(พ.ศ.2564 - 2565) เพ่ือจ่ายสมทบ โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการในหนึ่งปีงบประมาณได้ใน
โครงการต่าง ๆ  

เหตุผล 
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลเมืองทุ่งสง มีโครงการที่ต้องด าเนินการ          

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) แต่เนื่องจากเทศบาลไม่มีเงินเพียงพอที่จะตั้งจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสงเห็นว่าจ าเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้  

1. ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์  โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
งบประมาณ 3,683,000.- บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

2. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี)       
ถนนภายในโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 2,260,000.- บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

3. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) 
ถนนบ้านในหวังซอย 2 งบประมาณ 2,641,000.- บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

4. ค่าปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งย่อย เทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 1,974,000.-บาท 
(หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

5. ค่าปรับปรุง พ้ืนลานรอบเมรุวัดเขาปรีดี  งบประมาณ 1,259,600. - บาท          
(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

6. ค่าปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 1 
งบประมาณ 7,957,000.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

7. ค่าปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 
งบประมาณ 5,483,000.- บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

8. ค่าก่อสร้างพ้ืนลานสนามเด็กเล่น โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง งบประมาณ 
6,834,000.- บาท (หกล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

9. ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ า บริเวณสามแยกถนนประชาอุทิศ งบประมาณ 
3,800,000.- บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ส าหรับโครงการใด 
โครงการหนึ่ง จะกระท าได้เมื่อมีความจ าเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและด าเนินการในแต่ละ
ปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็น 

/ส่วนๆ... 
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ส่วนๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้ผูกพันได้
ไม่เกินปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพันจะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของ
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่าย
ในปีปัจจุบัน และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน   

ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
ทั้งสิ้น (บาท) 

ตั้งจ่ายในปี 
2564 (บาท) 

ตั้งจ่ายในปี 
2565 (บาท) 

หมายเหต ุ

1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์  
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

3,683,000 1,000,000 2,683,000  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) 
ถนนภายในโรงฆ่าสัตว ์

2,260,000 1,000,000 1,260,000  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  (ด้านบนเป็นรางวี) 
 ถนนบ้านในหวังซอย 2 

2,641,000 641,000 2,000,000  

4 โครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งย่อย 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

1,974,000 974,000 1,000,000  

5 โครงการปรับปรุงพื้นลานรอบเมรุวัดเขาปรีดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1,259,600 259,600 1,000,000  
6 โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร  

ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 1 
7,957,000 1,957,000 6,000,000  

7 โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร 
 ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 

5,483,000 1,483,000 4,000,000  

8 โครงการก่อสร้างพื้นลานสนามเด็กเล่น 
 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง  

6,834,000 834,000 6,000,000  

9 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า  
บริเวณสามแยกถนนประชาอุทิศ 

3,800,000 1,000,000 2,800,000  

รวมทั้งสิ้น 35,891,600 9,148,600 26,743,000  

 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวที่จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลไม่มีเงิน

เพียงพอที่จะตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และไม่สามารถแยกงบประมาณตั้งจ่ายได้ อีกทั้งเป็น
โครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนั้นเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงเห็นว่าจ าเป็นต้องก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ด าเนินการตั้งจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน  9,148,600.- บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อย
บาทถ้วน)และก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 26,743,000.- บาท (ยี่สิบหกล้าน
เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น  35,891,600.- บาท (สามสิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ส าหรับโครงการใด
โครงการหนึ่ง จะกระท าได้เมื่อมีความจ าเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและด าเนินการในแต่ละ
ปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็น
ส่วน ๆ  และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกิน
ปีงบประมาณถัดไป และงบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพันต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน 
และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

/องค์กร... 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 3) หมวด 5 ข้อ 38 ภายใต้ข้อบังคับ
ข้อ 9 ข้อ 17 

 ข้อ 21 และข้อ 34 “การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ” 
ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของ
กฎหมาย จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาขอรับความเห็นชอบต่อไป     
ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ 

- ไม่มี- 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใด อนุมัติขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่า หนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 – 2565) กรุณายกมือครับ 

 
นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ 10  เสียง 
 
 

มติที่ประชุม อนุมัติขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า  หนึ่งปีงบประมาณ         
(พ.ศ.2564 – 2565)  
 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ 
 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์  รองนายกเทศมนตรี 
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ขอรับความเห็นชอบเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

 

หลักการ 
 

  ขอรับความเห็นชอบเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
(SMTP) โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพล 

                                           เหตุผล 
 

  ด้วย ในปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรให้
สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ.2545 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษได้ศึกษาตาม
ความสามารถของตนเองในทิศทางที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการ สามารถแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
 
 

/เทคโนโลยี... 
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เทคโนโลยี ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็ม
ศักยภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาใน
ยุคปัจจุบัน ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว โดยมีแผนเปิดสอน
โครงการห้องเรียนพิเศษ โดยใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียน และทางโรงเรียนได้ขอมติในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มติในการ
ประชุมผู้ปกครองในการเห็นชอบเปิดสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและผู้ปกครองมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการเปิดสอนโครงการห้องเรียนพิ เศษ โดยมีการ
เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งจะเปิดสอนดังนี้ 
 

1. ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 

2. ปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 

3. ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 

4. ปีการศึกษา 2567 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 

5. ปีการศึกษา 2568 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง พิจารณาเห็นชอบ
ในการเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ เชิญครับคุณวิชัย พลายด้วง 

 นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง    
จากญัตติขอความเห็นชอบเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(SMTP) ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 
               ผมเข้าใจในความรู้สึกของท่านผู้บริหาร ว่าการศึกษาต้องศึกษาตลอดชีวิตและผมเห็นด้วย
ในความรู้สึกว่าอยากจะจัดให้มีการศึกษาทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่ผมมีอีก
ประเด็นหนึ่ง อยากจะถามว่าการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนงบประมาณแต่ละคน 
10,000 บาท ณ วันนี้ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงบอกว่าได้ศึกษาเอาประชามติจากพ่ีน้องผู้ปกครองทั้งหมด 
เค้าเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ แต่ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ผมกลัวว่ามันน่าจะไปไม่รอด และอย่าง
น้อยที่สุด ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละห้องมี 30 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับว่า
ผู้เรียนมี 30 คน เราจัดเวลาการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาไหนครับ และในการจัดการเรียนการสอน
เพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการก็ก าหนดเรื่องระเบียบการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนชั้นประถมอยู่
แล้ว แล้วเราก็เสริมหลังเลิกเรียนฝาก ประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าใช้บุคลากรหรือครูมาจากองค์กร
ภายนอกที่ถนัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ภายนอกหรือว่าใช้บุคลากรครู
ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเองหรือว่าอย่างไร เพราะงบประมาณที่ตั้งไว้ใน 1 ปี 600 ,000 
บาท เป็นรายได้จากเด็กที่เข้าไปเรียน 600,000 บาท/ปี แล้วเราสามารถบริหารจัดการเรียนอย่างนี้ 
เราตั้งงบประมาณให้โรงเรียนอยู่แล้ว แต่งบประมาณที่ได้เพ่ิม 600 ,000 ต่อปี ในเด็ก 30 คน ผม
อยากถามท่านประธานว่าจะใช้บุคลากรที่ช านาญการพิเศษเรื่องเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
มาสอนหรือว่าใช้บุคลากรภายในของเราครับ ขอบคุณครับ 
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นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับท่านนายกฯ  

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภา ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับ กว่าที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลมาถึงจุด
ตรงนี้ ถ้าเราย้อนหลังกลับไป ก่อนที่เราจะเปิดหลักสูตร EP จนถึง ปัจจุบันขณะนี้เด็กอยู่ประมาณ
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 แสดงว่า 6 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นคุณภาพเปลี่ยนและนักเรียนได้รับการพัฒนา
มากยิ่งขึ้นนั้นเป็นหลักสูตร EP นะครับ ทางโรงเรียนก็เลยมีแนวคิดว่าน่าจะมีการเปิดหลักสูตรใหม่ อีก 
1 หลักสูตร นั้นก็คือ คณิตวิทย์เทคโนโลยี ทางโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครอง
ได้มีมติเห็นชอบที่จะให้ทางโรงเรียนด าเนินการ แต่ก่อนด าเนินการทั้งครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ดูงานจากโรงเรียนต่างๆ ชั้นน าระดับประเทศ แล้วถึงน ากลับมาที่จะวางหลักการ
ด าเนินการที่เสนอในวันนี้ครับ 
               ผมคิดว่าในเรื่องทั้งหมดมันเป็นโอกาสในการศึกษาที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ผมเน้นสู่
ความเป็นเลิศ เพราะเนื่องจากว่าโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ท่านจะเห็นนะครับว่าทุกคนมุ่งไปที่นั่น 
ดังนั้นการคมุก าเนิดและพัฒนาความเป็นเลิศในด้านวิชาการ เราก็จ าเป็นที่จะให้โรงเรียนเทศบาลวัดชัย
ชุมพล พัฒนาในด้านนี้ ส่วนอีก 2 โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดโคก
สะท้อน โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ก็ไม่บอกว่าเราจะละทิ้งนะครับ บุคลากรก็เช่นเดียวกัน การที่
จะสอนหลัดสูตรภาษาอังกฤษ EP  หรือหลักสูตรคณิตวิทย์ และเทคโนโลยี แน่นอนครับว่าครูภายใน
โรงเรียนต้องเป็นอับดับหนึ่ง แต่ครูภายนอกก็มีส่วนส าคัญโดยเฉพาะในการติว ซึ่งปีนี้เป็นนโยบายของ
ทุกโรงเรียนในการเตรียมการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เท่าเทียมกัน ดังนั้นผู้บริหารแต่ละโรงเรียนต้องท า
แผนเตรียมการว่าการให้ความรู้จากภายในหรือภายนอกก็ให้ด าเนินการในเรื่องงบประมาณที่จาก
เทศบาลจะจัดสรร เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในทุกระดับนะครับ นั้นเป็นนโยบายที่มอบให้ไปแล้ว 
ส่วนหลักสูตรนี้ แน่นอนนะครับว่า ในปีการศึกษาหน้าต้องเกิดขึ้นแน่นอน บุคลาการที่มีความพร้อม
ขณะนี้ ระดับหนึ่ง เราจ าเป็นที่จะต้องมีจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมตรงนี้อีกเช่นกัน เพราะว่า
ความเข้มข้นในเรื่องของวิชาการโดยเฉพาะขณะนี้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นเรื่องส าคัญ ท่ านจะ
เห็นนะครับว่า คนที่คิดว่าวิเคราะห์ได้ส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กที่ได้รับความรู้จากเรื่องวิทยาศาสตร์ ดังนั้น
การค้นคว้าที่จะสู่ความเป็นเลิศ มันเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมการเป็นพ้ืนฐาน บทพิสูจน์ของโรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล ที่เราได้เตรียมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจะเห็นได้ว่าในปีการศึกษานี้ เด็ก
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สอบได้ที่ 1 ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนอันดับ
หนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนทุ่งสง ถือว่าระดับต้นของอ าเภอทุ่งสง 
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลสอบได้ที่หนึ่งทั้งหมด แต่น่าเสียดายครับ ว่าโรงเรียนในสังกัดของเราก็มี
คุณภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ แพ้โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ซึ่งตรงนี้มันจ าเป็นต้องพัฒนาให้
เป็นระดับเดียวกัน ดังนั้นเราจะพิสูจน์ได้ว่า โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือไม่ดี หรือโรงเรียนเทศบาล
วัดโคกสะท้อนไม่ดีก็ไม่ใช่ เพราะโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนสอบได้ท่ี 2, 3 ของโรงเรียนสตรีทุ่งสง 
และโรงเรียนทุ่งสงเช่นเดียวกัน ความเป็นเลิศหรือสิ่งที่ยกระดับความเข้มข้นในเรื่องของวิชาการ
ทั้งหมดนะครับ ผมจึงเห็นว่าการที่โรงเรียนเสนอมาเพ่ือความเห็นชอบในการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเป็นเรื่องส าคัญใน
การพัฒนาการศึกษาจะให้สู่ความยั่งยืนในอนาคต ขอบคุณครับ 
 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับคุณวิชัย  พลายด้วง 
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นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ครับ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ชี้แจง แต่ผมยังคาใจอยู่หนึ่งเรื่อง ว่าห้องเรียนพิเศษตรงนี้เราจัดการเรียน
การสอนในเวลากี่โมง หรือวันเสาร์ – วันอาทิตย์ หรืออย่างไร ผมยังมีความสงสัย เพราะปกติเด็กก็
เรียนหนังสือเต็มเวลาอยู่แล้ววันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. หรือหลังเลกิเรียนทุกวัน
หรืออย่างไร ผมขอให้ท่านนายกฯ ได้อธิบายด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับท่านายกฯ  

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

EP มี 30 คน ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 นั้นเป็นความส าเร็จที่ด าเนินการไปแล้ว ส่วนที่จะเปิด
หลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีก็ต้องเริ่มตั้งแต่ 30 คน จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  
ดังนั้นจึงเป็นเฉพาะห้อง และการเรียนการสอนในเวลาปกติ เหมือนกับนักเรียนทั่วไป ขอบคุณครับ 
 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ 

- ไม่มี- 
ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใด อนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กรุณายกมือครับ 
 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ  9 เสียง 
  

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
(SMTP) โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กรุณายกมือครับ 
 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

งดออกเสียง  1  เสียง 
 
 

มติที่ประชุม อนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล 
 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม 

คณะผู้บริหารเชิญครับ 

 
นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับคุณวิชัย  พลายด้วง 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิชัย  พลายด้วง ในเรื่องวาระอ่ืนๆ ผมขอความกรุณาว่าวันก่อน
ในญัตติวาระอ่ืนๆ ก็พูดคุยไปแล้วว่า ขอความกรุณาทางสัญจรในชุมชนหลังโรงพยาบาล ซอย.1      
มันช ารุดขอให้ทางเทศบาลไปดูแล เพราะทางตรงนั้นเป็นทางลัดเข้าไปทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุม
พลได้ ผมอยากให้ทางเทศบาลเข้าไปช่วยดูแลปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ขอบคุณมากครับ 
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นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับท่านนายกฯ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรี 

รับทราบครับ ผมแจ้งทางผู้อ านวยการแล้วครับท่านประธานเข้าคิวอยู่ก็คงจะท าตามล าดับความ
เร่งด่วนครับ 

 
นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ผมขอเชิญเลขานุการฯ แนะน าพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ย้ายมาใหม่ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ขอแนะน าพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งงานที่เทศบาล มีทั้งหมด 4 ท่าน ขอต้อนรับครับ 
1. นางปรีดา  หอมนุ่น ผู้อ านวยกองสวัสดิการสังคม 

2. นายศุภศักดิ์  รักเล่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

3. นางสาววิยดา  สารโคกสูง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

4. นางสาวกนกวรรณ  ปรีชารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

 
นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

- ไม่มี – 

ถ้าไม่มีแล้วนะครับ 

ถ้าไม่มี ส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563      
ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 

 

ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

                                   ลงชื่อ       ปฏิภาณ  เสนะคุณ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นายปฏภิาณ  เสนะคุณ) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง     

 
 
 

       
 

  


